

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Thực hiện các hoạt động truyền thông, chia sẻ và giải thưởng dành cho báo chí

1. Thông tin chung

Sau hơn 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hiện nay Việt Nam đang tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và EVFTA. Các FTA thế hệ mới này không chỉ xóa bỏ các rào cản về thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương giữa các quốc gia thành viên mà còn đặt ra những cam kết thực thi mạnh mẽ đối với các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và lao động. Cụ thể, Chương Thương mại và Phát triển bền vững (TMPTBV) của Hiệp định EVFTA đưa ra yêu cầu về việc thông qua và thực hiện một cách hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ bản của ILO trong luật pháp và thực tiễn.

Nhằm tiếp tục nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc của người lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam, tổ chức Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) cùng với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đã phối hợp xây dựng Dự án “*Kinh doanh và Quyền con người trong Quan hệ Thương mại và Chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam*”.

Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu, với các mục tiêu:

- Nâng cao nhận thức và thúc đẩy áp dụng các Quy tắc Hướng dẫn của Liên hiệp quốc về Kinh doanh và Quyền con người (UNGPs) như một công cụ đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quyền lao động và quyền con người trong chuỗi cung ứng toàn cầu của một số ngành xuất khẩu tại Việt Nam;
- Hỗ trợ quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo rằng nạn nhân của các lạm dụng nhân quyền của doanh nghiệp có thể tiếp cận các biện pháp khắc phục;
- Thúc đẩy sự tham gia của đối tác xã hội và tổ chức xã hội trong quá trình thực thi và giám sát thực thi Chương Thương mại và Phát triển bền vững trong EVFTA.

Việc ký kết EVFTA đã được tiến hành từ 30/6/2019, tuy nhiên truyền thông báo chí cũng như độc giả tại Việt Nam chưa thực sự quan tâm cũng như chưa được thông tin đầy đủ về các hàm ý của các cam kết về phát triển bền vững khi EVFTA có hiệu lực. Các cam kết này có ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ thương mại giữa EU và Việt Nam, các cam kết này sẽ mang lại những cơ hội và thách thức gì cho Việt Nam trong cải cách khung pháp lý cũng như thực tiễn môi trường và lao động v.v... Những vấn đề này có ảnh hưởng tới một bộ phận đáng kể doanh nghiệp và người lao động cũng như người tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Do đó, truyền thông báo chí cần đóng vai trò tích cực và chủ động trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ dự án nêu trên, Trung tâm Phát triển và Hội nhập cần lựa chọn 1 đơn vị tư vấn truyền thông để thực hiện 1 chuỗi các hoạt động truyền thông, báo chí liên quan đến chương Thương mại và Phát triển bền vững trong EVFTA và UNGP

2. Mục đích

Các hoạt động mà đơn vị tư vấn truyền thông dự kiến sẽ thực hiện bao gồm:

Tổ chức và điều hành 2 buổi nói chuyện chuyên đề (thematic talk) với báo chí về TSDC và UNGP

Tổ chức và giám sát 1 cuộc thi viết bài và sản xuất chương trình, phim tài liệu dành cho báo chí về các chủ đề liên quan đến TSDC và UNGP.

Mục tiêu của các hoạt động:

Chia sẻ, nâng cao nhận thức cho báo chí về TSDC và UNGP, để từ đó báo chí có những hoạt động truyền thông cho công chúng nói chung và doanh nghiệp nói riêng về sự cần thiết và tầm quan trọng trong việc thực hiện các cam kết trong TSDC và áp dụng UNGP đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Yêu cầu đối với tư vấn:

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm về truyền thông và các sản phẩm báo chí

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ

Đáp ứng yêu cầu về thời gian và chất lượng nội dung chương trình

Hỗ trợ kịp thời khi cần thiết

4. Chi phí thực hiện: Do đơn vị tư vấn đề xuất.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

- Kế hoạch dự kiến thực hiện các hoạt động (bao gồm mô tả hoạt động và ngân sách chi tiết dự kiến)
- Hồ sơ năng lực bao gồm kinh nghiệm thực hiện các hoạt động liên quan.

Hồ sơ xin gửi về Ms Nguyễn Thị Thu Hiền – Cán bộ truyền thông, Trung tâm Phát triển và Hội nhập, email hien.nguyenthithu@cdivietnam.org, số di động 0982397224.

Thời hạn gửi hồ sơ muộn nhất ngày **23/10/2019**.